



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สศค. ณ กรุงเทพมหานคร อินโดนีเซีย

วันที่ 3-7 มกราคม 2565

สินค้านำเข้าของอินโดนีเซีย ตั้งแต่เครื่องจักรถึงกระเทียม

สรุปข่าว

ในฐานะประเทศที่ยึดมั่นในเศรษฐกิจแบบเปิด อินโดนีเซียดำเนินการการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกและนำเข้า อินโดนีเซียนำเข้าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเป็นประจำเพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ สำหรับภาพรวม สำนักงานสถิติอินโดนีเซีย (BPS) ได้จัดหมวดหมู่สินค้านำเข้าเป็นสองประเภท ได้แก่ น้ำมันและก๊าซ และสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ ต่อไปนี้เป็นสินค้านำเข้าของชาวอินโดนีเซียนำเข้าจากประเทศอื่น

น้ำมันและก๊าซ

อินโดนีเซียเป็นลูกค้าของการนำเข้าน้ำมันและก๊าซ ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และก๊าซ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันและก๊าซรวมอยู่ที่ 3.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจะเพิ่มขึ้น หากราคาน้ำมันดิบและก๊าซในตลาดต่างประเทศพุ่งสูงขึ้น ประเทศหลักในการนำเข้าน้ำมันดิบของอินโดนีเซียคือซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ น้ำมันดิบแล้ว อินโดนีเซียยังนำเข้าก๊าซจากตะวันออกกลางอีกด้วย มูลค่าการนำเข้าก๊าซสูงถึง 479.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2564

เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล

เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรกลเป็นสินค้าหลักในหมวดการนำเข้าที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรกลมีมูลค่า 2.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ BPS ตั้งข้อสังเกตว่า อินโดนีเซียนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ จากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี ออสเตรเลีย และอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการนำเข้าเครื่องจักรที่มีความแม่นยำและเครื่องยนตยานยนต์ (ยานยนต์) นอกจากนี้ ผู้ผลิตในอินโดนีเซียเป็นผู้ประกอบเครื่องยนตของยานยนต์

อุปกรณ์ไฟฟ้า

Thai Trade Center, Jakarta

Page 1 | 3

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

นอกจากเครื่องจักรกลแล้ว อินโดนีเซียยังนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนของเครื่องจักรดังกล่าวด้วย ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 2.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองในกลุ่มการนำเข้าที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ

พลาสติกและสินค้าพลาสติก

สินค้านำเข้าอื่นๆ ของอินโดนีเซีย ได้แก่ พลาสติกและสินค้าที่ทำจากพลาสติก ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าการนำเข้ารวมอยู่ที่ 950.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หนึ่งในการใช้งานพลาสติกคือใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วัตถุดิบพลาสติกยังใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

สารเคมีอินทรีย์

จากข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม การนำเข้าสารเคมีอินทรีย์ของอินโดนีเซีย ได้แก่ สารเคมีอินทรีย์ที่มาจากน้ำมัน ที่มาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สารเคมีอินทรีย์สำหรับวัตถุดิบสีย้อม สารเคมีอินทรีย์สำหรับผลิตสารเคมี เป็นต้น การนำเข้าสารเคมีอินทรีย์รวมสูงถึง 721.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หนึ่งในประเทศที่อินโดนีเซียนำเข้าสารเคมีอินทรีย์รายใหญ่ที่สุดคือจีน

ธัญพืช

ธัญพืชเป็นกลุ่มของพืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเมล็ดหรือเมล็ดพืชเพื่อเก็บเกี่ยว เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง สินค้าธัญพืชที่ยังคงนำเข้า ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น อินโดนีเซียนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ธัญพืชเหล่านี้จากออสเตรเลีย แคนาดา อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา บราซิล และอื่นๆ การนำเข้าข้าวสาลีใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับขนมปังและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวอินโดนีเซีย ในขณะที่ข้าวโพดใช้เป็นอาหารสัตว์และการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ยา

อินโดนีเซียนำเข้า 90% ของวัตถุดิบสำหรับยา มูลค่าการนำเข้าส่วนผสมยาทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะสูงถึง 502.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอินโดนีเซียยังคงพึ่งพาการจัดหาผลิตภัณฑ์ยาจากจีน อินเดีย และอื่นๆ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลได้เริ่มจัดทำแผนเพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบยาและส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

อาหาร

นอกจากสินค้าข้างต้นแล้ว อินโดนีเซียยังนำเข้าสินค้าอื่นๆ จากต่างประเทศอีกด้วย สินค้านำเข้าอาหาร ได้แก่ กระเทียม หอมแดง น้ำตาล เนื้อวัว เนื้อควาย ถั่วเหลือง เกลือ นม และอื่นๆ

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย

อินโดนีเซียนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ สำหรับภาพรวม สำนักงานสถิติอินโดนีเซีย (BPS) ได้จัดหมวดหมู่สินค้านำเข้าเป็นสองประเภท ได้แก่ สินค้าน้ำมันและก๊าซ และสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ สินค้านำเข้าหลักของอินโดนีเซีย ได้แก่ น้ำมันและก๊าซ เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและสินค้าพลาสติก สารเคมี อินทรีย์ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร ทั้งนี้ อีควัตถุประสงค์หลักของการนำเข้าคือ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ การสร้างงาน และเป้าหมายการส่งออก การนำเข้าจากต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2564 อินโดนีเซียนำเข้าสินค้ามูลค่า 19,328.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3,034.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 18 ร้อยละ).62) เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 การนำเข้าจากต่างประเทศเดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 2564 เพิ่มขึ้น 47,707. ล้านดอลลาร์ 4 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 37.53 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน

จากนโยบายดึงดูดการลงทุนของอินโดนีเซีย สินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในความต้องการของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียจะเป็นคู่แข่งของไทยด้านตลาดส่งออกในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาและส่งออกสินค้ามูลค่าเพิ่มของไทย จะเป็นแนวทางสำคัญในการรักษามูลค่าการส่งออกของไทยไปยังอินโดนีเซีย

ที่มา : www.cnnindonesia.com ลงวันที่ 6 มกราคม 2565

.....